

Số: 35-BC/UBH

BÁO CÁO
Tổng kết công tác Hội và phong trào Thanh niên
tỉnh Bến Tre năm 2011

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2011 với chủ đề: *"Thanh niên làm theo lời Bác, hành động vì cộng đồng"*. Trong năm, các cấp bộ Hội trong toàn tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện đạt được một số kết quả như sau:

I/ Thực hiện 3 cuộc vận động của Hội.

1. Cuộc vận động *"Thanh niên sống đẹp, sống có ích"*.

- Trong năm, các cấp bộ Hội trong tỉnh tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hội viên thanh niên học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hiệu quả, công tác vận động quần chúng trong tình hình mới; Chỉ thị số 05 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn và đô thị,... kết quả có 1.223 cuộc với hơn 42.085 lượt hội viên - thanh niên tham gia. Chỉ đạo cơ sở Hội xây dựng, triển khai có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Đẩy mạnh việc tuyên truyền mạnh mẽ, sâu rộng trong hội viên, thanh niên về chủ đề Năm Thanh niên 2011, 100% Ủy ban Hội cơ sở phối hợp tổ chức tốt các hoạt động khởi động năm Thanh niên theo 05 chủ đề (*Thanh niên hành động vì người nghèo, thanh niên hành động vì môi trường, thanh niên vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên vì Biên cương Tổ quốc, ngày thanh niên hiến máu tình nguyện*) gắn với giáo dục đạo đức lối sống cho hội viên - thanh niên.

- Hưởng ứng kế hoạch Tuổi trẻ Bến Tre tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động *"Toàn dân Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"*, các cấp bộ Hội trong tỉnh đã phối hợp đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, tăng cường hoạt động nâng cao ý thức trong thanh niên, xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh, bài trừ các hủ tục lạc hậu.

- Ủy ban Hội cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động *"Tuổi trẻ Bến Tre học tập và làm theo lời Bác"* thông qua nhiều hình thức: hội thi, tọa đàm, diễn đàn Thanh niên làm theo lời Bác - Sống đẹp vì cộng đồng, kết quả có hơn 304 cuộc với hơn 31.802 lượt hội viên - thanh niên tham dự. Phối hợp với BTV Tỉnh đoàn tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện cuộc vận động *"Tuổi trẻ Bến Tre học tập và làm theo lời Bác"* qua đó kịp thời tuyên dương những cá nhân, tập thể thực hiện tốt cuộc vận động. Đồng thời gắn với các hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, cấp tỉnh tổ chức tuyên dương 55 Chi hội,

CLB, đội, nhóm thanh niên tiêu biểu và 55 cá nhân *Thanh niên làm theo lời Bác – Sống đẹp vì cộng đồng*; các cấp Hội trong toàn tỉnh tổ chức tuyên 3.876 gương tập thể, cá nhân; phối hợp với BTV Tỉnh đoàn tổ chức Liên hoan thanh niên giỏi nghề nông qua đó đã tuyên dương 16 chủ trang trại trẻ, tổ hợp tác thanh niên làm kinh tế có hiệu quả và có nhiều đóng góp cho tổ chức Đoàn – Hội.

- Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống của dân tộc của quê hương Bến Tre cho hội viên – thanh niên toàn tỉnh thông qua các ngày lễ lớn như: 51 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi, 81 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9,... Qua đó đã nâng cao ý thức về lòng tự hào dân tộc của hội viên – thanh niên, cổ vũ hội viên – thanh niên tham gia các hoạt động xã hội; phát triển kinh tế; tích cực tham gia các hoạt động phong trào do Đoàn – Hội tổ chức.

- Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ khuyến khích hội viên, thanh niên tự học văn hóa, học nghề, ngoại ngữ, tin học để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong năm đã phối hợp cho ra mắt 03 điểm try cập xanh cho thanh niên nông thôn, nâng tổng số 12 điểm vườn tri thức và truy cập xanh phổ biến kiến thức kho học công nghệ cho thanh niên với 145 máy tính nối mạng Internet; tăng cường phối hợp mở các lớp phổ cập tin học và truy cập internet cho hội viên, thanh niên.

- Phối hợp Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh tổ chức các hoạt động tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm về khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp cho thanh niên, học sinh, sinh viên, qua đó đã động viên mạnh mẽ tinh thần dám nghĩ, dám làm trong thanh niên, giúp thanh niên tự tin khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp.

- Ủy ban Hội các cấp phối hợp với Ban An toàn giao thông và tổ chức Đoàn đồng loạt tổ chức lễ ra quân tuyên truyền thực hiện cuộc vận động "*Thanh niên với văn hóa giao thông*", hưởng ứng chương trình "*Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ*", tham gia thực hiện tuyên truyền tốt cuộc vận động "*Văn hóa giao thông với bình yên sông nước*", 100% Ủy ban Hội cơ sở phối hợp đăng ký đảm nhận và xây dựng các tuyến đường an toàn giao thông, xanh, sạch, đẹp,... thu hút 95.130 lượt đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên, thanh niên thực hiện cuộc vận động "*Thanh niên gương mẫu chấp hành pháp luật*", thực hiện nghĩa vụ công dân tham gia tuyên truyền tốt về cuộc bầu cử Quốc hội Khóa XIII và bầu cử Hội đồng nhân các cấp, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật thanh niên, Luật giao thông đường bộ bằng nhiều hình thức và trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là hệ thống truyền thanh cơ sở; phát huy tốt loại hình hoạt động của Câu lạc bộ tuổi trẻ với pháp luật, cấp phát hơn 77.830 tờ rơi, tờ bướm tuyên truyền các loại.

- Ủy ban Hội các cấp tăng cường tổ chức các chương trình giao lưu, tọa đàm, gặp gỡ những thanh niên hoàn lương, từng vi phạm pháp luật, sa vào tệ nạn xã hội và ma túy đã có ý chí vượt qua lầm lỗi để vươn lên làm lại cuộc đời, tham gia hoạt động Đoàn – Hội địa phương. Đảm nhận giáo dục cảm hóa 625 thanh niên chậm tiến và đã có 412 thanh niên tiến bộ.

08

2. Cuộc vận động “*Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường*”.

- Thông qua các hoạt động chủ điểm, trong tâm của Năm Thanh niên, Chiến dịch Mùa hè xanh,... với phương châm mỗi hội viên - thanh niên có ít nhất một hoạt động tình nguyện; Mỗi cơ sở Hội có ít nhất 01 mô hình hoạt động tình nguyện vì cộng đồng trong năm; Ủy ban hội các cấp phối hợp thực hiện các hoạt động vì an sinh xã hội, về công tác đền ơn đáp nghĩa, khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo, bảo vệ môi trường, tuyên truyền biển đổi khí hậu,...

- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “*Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng*”, đồng thời thực hiện chủ đề Năm thanh niên “*Thanh niên hành động vì người nghèo*” các cấp bộ Hội trong tỉnh đã phối hợp vận động mỗi đơn vị cơ sở có ít nhất 01 căn nhà nhân ái, kết quả đã xây dựng và bàn giao 154 Nhà nhân ái cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên và người nghèo gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, trị giá 3,08 tỷ đồng. Đã củng cố và thành lập mới 205 đội hình thanh niên tình nguyện vì người nghèo. Phối hợp khám chữa bệnh cho 17.378 gia đình chính sách, người dân nghèo với kinh phí 1.407.810.000 đồng; vận động tặng 3.913 bộ quần áo, 226 chăn ấm; tặng trên 03 tấn lương thực, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu, 10.296 phần quà cho đồng bào nghèo nhân các dịp lễ, tết, với tổng trị giá 1.027.360.000 đồng.

- Các cấp bộ Hội đã phối hợp tổ chức củng cố các đội hình thanh niên hiến máu tình nguyện, toàn tỉnh có 192 đội hiến máu tình nguyện với 3.840 thành viên; trong năm đã vận động được 3.313 thanh niên đăng ký hiến máu, đã thu được 2.734 đơn vị máu. 100% các cơ sở Đoàn thành lập được các đội hình hiến máu dự bị với từ 15 đến 20 thành viên sẵn sàng hiến máu cứu người khi có yêu cầu.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác đảm nhận chăm sóc, vệ sinh 100% các đền thờ liệt sĩ trong toàn tỉnh; nhân các dịp lễ, tết tổ chức thực hiện công trình “*Những đóa hoa trên mộ liệt sĩ*”, tổ chức lễ “*Thắp nến tri ân*” tại tất cả các nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh, thu hút đông đảo HV-TN tham gia.

- Ủy ban Hội các cấp phối hợp tổ chức ra quân thực hiện các hoạt động về bảo vệ môi trường với 1.007 lần tổ chức, thu hút trên 36.681 lượt thanh niên tham gia, phát trên 26.856 tài liệu tuyên truyền về vệ sinh môi trường; Vận động đào 3.688 hố xử lý rác gia đình, xây dựng 50 hầm Biogas cho người dân; xóa 86 điểm đen về ô nhiễm môi trường; chăm sóc và trồng mới hơn 42.699 cây xanh tại các điểm Nghĩa trang liệt sĩ, Đền thờ liệt sĩ, tuyến giao thông nông thôn, Ngoài ra, 100% Đoàn cơ sở thành lập được 214 đội thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường với 3.532 thành viên sẵn sàng tham gia hoạt động bảo vệ môi trường.

3. Cuộc vận động “*Thanh niên lập thân, lập nghiệp và làm giàu chính đáng*”.

- Phát huy vai trò của Hội Doanh nhân trẻ trong việc hỗ trợ, hướng dẫn thanh niên lập nghiệp, trong năm đã phối hợp tổ chức 04 lớp tập huấn khởi sự doanh nghiệp có 84 thanh niên tham gia; đồng thời phát huy tốt cuộc vận động Doanh nhân trẻ hỗ trợ tài năng trẻ, Hội Doanh nhân trẻ của tỉnh đã hỗ trợ trên 985

triệu đồng giúp cho 1.014 thanh niên có điều kiện học tập và phát huy tài năng của mình trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học,... Bên cạnh đó các cấp Hội tăng cường phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn chuyên giao khoa học kỹ thuật về khuyến nông, khuyến công, khuyến ngư cho Đoàn viên, hội viên, thanh niên, tập trung vào các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, phát triển ngành, nghề, cây con giống có giá trị kinh tế cao.

- Tổ chức triển khai tốt Đề án 103, Đề án “*Khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp*” cho thanh niên. Phối hợp tổ chức tư vấn, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho 32.043 thanh niên; Phối hợp giải ngân các nguồn vốn vay để phát triển kinh tế xã hội với số tiền 7,685 tỷ đồng. Phối hợp nhận ký kết thực hiện đề án thí điểm cấp thẻ học nghề miễn phí cho thanh niên.

- Đẩy mạnh các hoạt động biểu dương, tôn vinh thanh niên tiêu biểu, tiên tiến trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, phối hợp tổ chức tốt hoạt động Liên hoan thanh niên giỏi nghề nông và tuyên dương các trang trại trẻ, hợp tác xã, tổ hợp tác thanh niên. Tuyên truyền và giới thiệu các mô hình làm kinh tế có thu nhập cao để vận động “*Thanh niên làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia giảm nghèo*” nhằm phát triển kinh tế gia đình, bản thân và góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

II. Thực hiện 2 chương trình của Hội.

1. Chương trình 1 “*Khi tổ quốc cần*”.

- Thực hiện chương trình trọng tâm trong Năm thanh niên “*Thanh niên vì bên cương Tổ quốc*”, Ủy ban Hội tỉnh đã chỉ đạo đồng loạt các đơn vị phối hợp với tổ chức Đoàn ký kết chương trình phối hợp giữa các huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc với Bộ đội Biên phòng, các Đồn Biên phòng trong tỉnh; tổ chức thăm hỏi tặng quà, thực hiện công trình thanh niên hỗ trợ đời sống dân sinh khu vực biên giới biển, tặng 400 phần quà; khám bệnh, phát thuốc cho hơn 500 người dân; tặng 90 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ sửa chữa 93 căn nhà, tặng 18 căn nhà cho người dân tại các xã khu vực biên giới biển, với tổng số tiền trên 820 triệu đồng.

- Hưởng ứng các hoạt động “*Đền ơn đáp nghĩa*”, “*Uống nước nhớ nguồn*”, đặc biệt là các hoạt động nhân kỷ niệm 64 năm ngày thương binh liệt sĩ, các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho 2.602 hộ gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng với kinh phí trên 781 triệu đồng. Tổ chức chăm sóc, dọn vệ sinh 100% các nghĩa trang và tu sửa, chỉnh trang 31 Đền thờ liệt sĩ trong toàn tỉnh. Cấp tỉnh và các huyện trong tỉnh đồng loạt tổ chức chương trình thấp nển tri ân các anh hùng liệt sĩ tại tất cả các nghĩa trang trong toàn tỉnh với trên 10.000 lực lượng tham dự; thấp và đặt 17.828 nển, đèn trên mộ các anh hùng liệt sĩ.

- Phối hợp tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; kết quả giao quân năm 2011 đạt 100% chỉ tiêu; Ủy ban Hội cơ sở tiếp tục vận động quỹ “*Vì bạn từng quân*” trên 20 triệu đồng mỗi đơn vị.

09

- Phối hợp với lực lượng Công an, các ban ngành, đoàn thể địa phương phát động sâu rộng “*Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc*”, tham gia củng cố, phát huy hiệu quả các đội hình thanh niên xung kích an ninh, phong trào toàn dân phòng, chống tội phạm, tham gia các hoạt động tuần tra, canh gác trong xóm, ấp, khu phố góp phần bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương.

- Chủ động nhận lãnh giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến, phạm pháp, giúp các em tái hòa nhập cộng đồng, đặc biệt là việc duy trì hoạt động hiệu quả các CLB đặc thù như: CLB Hip hop, CLB bạn và tôi, CLB Dừa xanh của tỉnh đã góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không đối xử kỳ thị, xa lánh người nhiễm HIV, giúp họ tự tin, hòa nhập cộng đồng.

2. Chương trình “*Xây dựng, phát triển tổ chức Hội; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên*”.

- Tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá hình ảnh của Hội trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên website Tỉnh Đoàn và tờ tin nội bộ. Đặc biệt là tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống của Hội, các ngày lễ lớn của dân tộc của quê hương Bến Tre với nhiều công trình, phần việc thanh niên hiệu quả thiết thực được các cấp bộ Hội trong toàn tỉnh thực hiện.

- Tổng số thanh niên trong độ tuổi từ 16 – 30 tuổi là 313.349 thanh niên. Thông qua các hoạt động phong trào hành động cách mạng các cấp bộ Hội trong toàn tỉnh tập trung phát triển lớp hội viên 55 năm truyền thống Hội LHTN Việt Nam, kết quả đã phát triển được 23.918 hội viên mới, đạt 108.7% so với nghị quyết năm.

- Ủy ban Hội các cấp đã tập trung củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Chi hội, CLB, đội, nhóm, đảm bảo duy trì sinh hoạt. Tổ chức hoạt động Liên hoan Câu lạc bộ, đội nhóm từ tỉnh đến cơ sở, nhằm kịp thời động viên, tôn vinh các Chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm tiêu biểu, góp phần động viên phong trào và tăng cường công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.

- Công tác tập huấn, huấn luyện cho cán bộ hội viên được chú trọng, cấp tỉnh tổ chức tập huấn cho 139 cán bộ Hội cơ sở, Ủy ban Hội các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động huấn luyện cho 741 cán bộ, hội viên.

- Trong năm Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức tốt các hoạt động, phối hợp tổ chức các chương trình tạo điều kiện để các doanh nhân trẻ có cơ hội học tập, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm, tổ chức các đoàn tham gia giao lưu, chi sẻ kinh nghiệm tại các tỉnh, thành phố trong khu vực; tham gia giao lưu 5B+ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong năm đã phát triển được 10 hội viên mới, thành lập và cho ra mắt Chi hội Doanh nhân trẻ huyện Ba Tri.

- Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ đã tham gia tổ chức tốt Hành trình “*Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng*” trên đại bàn của tỉnh; trong năm đã tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 17.378 người dân. Đã thành lập mới và cho ra mắt Chi hội thầy thuốc trẻ tại huyện Mỏ Cày Nam

III. Nhận xét đánh giá.

1. Mặt được:

- Các cấp Hội trong tỉnh luôn bám sát Nghị quyết, chương trình kế hoạch đề ra, đồng thời tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp, sự phối hợp của các ngành, đoàn thể và vai trò định hướng của Đoàn, từng thành viên Ủy ban Hội phát huy được vai trò tại lĩnh vực mình phụ trách.

- Công tác giáo dục luôn được các cấp Hội quan tâm nhất là giáo dục chính trị tư tưởng nên thường xuyên đổi mới về hình thức, chú trọng lồng ghép vào các cuộc tọa đàm, diễn đàn và tuyên dương, tôn vinh nhiều thanh niên điển hình, tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực, có tập trung giáo dục đạo đức, lối sống trong đối tượng học sinh, đối tượng thanh niên đặc thù.

- Ủy ban Hội tại cơ sở thực hiện các hoạt động cao điểm những ngày lễ lớn gắn với việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương ngày càng đáp ứng nhu cầu lợi ích chính đáng của Hội viên, thanh niên, góp phần xây dựng hình ảnh của Hội, tạo niềm tin, uy tín đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

2. Hạn chế:

- Một số cơ sở Hội, trình độ năng lực cán bộ Hội còn hạn chế kỹ năng tổ chức thu hút tập hợp thanh niên chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

- Việc cụ thể hoá các chủ trương Nghị quyết của Đảng, Đoàn và Hội cấp trên đôi lúc còn rập khuôn, thiếu sáng tạo nên không sát với tình hình thực tế của từng địa phương, công tác chỉ đạo thiếu đeo bám, chưa kịp thời sơ tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình. Công tác giáo dục của Hội cũng như một số hoạt động ở cơ sở chưa đi vào thực chất và chiều sâu nên chưa thu hút Thanh niên tham gia, đặc biệt là đối tượng thanh niên chậm tiến.

- Việc triển khai xây dựng “Chi hội thanh niên tiên tiến” có rộng khắp trong các chi hội nhưng kết quả đạt được còn rất thấp. Một vài loại hình, mô hình CLB, Đội nhóm hoạt động kém hiệu quả, thiếu tính bền vững và nội dung sinh hoạt chi Hội còn nhiều hạn chế.

Trên đây là báo cáo công tác Hội và phong trào Thanh niên tỉnh Bến Tre năm 2011. Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre báo cáo các cấp lãnh đạo theo dõi và chỉ đạo.

* Nơi nhận:

- VP TW Hội 1, 2;
- BDV- TU;
- UBND tỉnh;
- UB MTTQ Tỉnh;
- BTV Tỉnh Đoàn;
- Thành viên UBH Tỉnh;
- UBH huyện, thành phố và Trường cao đẳng BT;
- Lưu UBH.

TM. BAN THƯ KÝ ỦY BAN HỘI TỈNH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



Hà Quốc Cường